

Hành trình NGHỊ LỰC & ĐAM MÊ của nữ sinh viên đặc biệt

VŨ THỊ HẢI ANH HIỆN LÀ SINH VIÊN NĂM THỨ HAI TẠI VIỆN ĐÀO TẠO BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG, TRƯỞNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN. MẶC DÙ BẢN THÂN KHÔNG ĐƯỢC MAY MẮN NHƯ BAO BẠN ĐỒNG TRANG LỬA VÌ KHIẾM THỊ BẨM SINH, NHƯNG HẢI ANH CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ CỦA MÌNH VÀ LUÔN TIN RẰNG NGHỊ LỰC VÀ ĐAM MÊ SỐNG SẼ VƯỢT QUA MỌI RÀO CẢN, TRỞ THÀNH HÌNH MẪU CHO NHIỀU BẠN TRÈ KHÁC.

↳ NGỌC MAI



Sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo tại tỉnh Nam Định, Hải Anh không may mắn khi mắc khiếm thị bẩm sinh. Nhưng đó không phải là rào cản khiến cô bạn ngừng cố gắng và nỗ lực. “Để trở thành một nhà báo đối với người bình thường đã khó, đối với một người khiếm thị như tôi lại càng khó hơn. Nhưng tôi có quyền hi vọng, và tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Con đường tôi đi không hề lẻ loi, và trên thực tế cũng có nhiều người khiếm thị như tôi đã trở thành những nhà báo thực thụ” - Hải Anh chia sẻ.

Với tình yêu và đam mê dành cho chuyên ngành Báo chí và Truyền thông, bên cạnh chương trình học, Hải Anh luôn tích cực tham gia các hoạt động thực tế như làm MC, biên tập viên, thu âm quảng cáo, tư vấn chiến dịch truyền thông. Đây đều là những công việc mà cô bạn yêu thích, mang lại thêm một phần chi phí giúp cô bạn trang trải cho cuộc sống, đỡ đần cha mẹ. Hơn hết, đó cũng là bước đệm giúp cô bạn chinh phục ước mơ trở thành một nhà truyền thông chuyên nghiệp trong tương lai. Hải Anh luôn ước mơ được làm



việc tại tổ chức phi chính phủ, tiếp tục thực hiện các dự án vì cộng đồng, tạo ra các giá trị bền vững cho xã hội.

Ngoài thời gian dành cho việc học, Hải Anh còn là thành viên tích cực trong các hoạt động dành cho cộng đồng, với mong muốn góp phần thay đổi cái nhìn của xã hội dành cho người khuyết tật. Cô hiện là Phó Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam. Vào tháng 12/2023, Hải Anh cùng nhóm của mình đã triển khai dự án Hành chính công trực tuyến dành cho người khiếm thị. Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, Hải Anh cho biết cô và những người bạn của mình gặp rất nhiều khó khăn và quá trình nghiên cứu chỉ ra rất nhiều vấn đề tồn tại trong hệ thống dịch vụ, đặc biệt là gây khó khăn cho đối tượng là những người khiếm thị. Hiện tại đề án đã đi tới những khâu thử nghiệm cuối cùng. "Tôi và nhóm vẫn đang gấp rút hoàn thiện những bước cuối cùng của đề án, có những ngày làm thâu đêm, chỉ mong

sản phẩm có thể giúp đỡ một phần nào cho những người khiếm khuyết giống như tôi" - Hải Anh tâm sự.

Với những dự án mang nhiều tâm huyết và nỗ lực bền bỉ vươn lên trong cuộc sống, Hải Anh là đại diện cho những tấm gương nghị lực, thay đổi cách nhìn nhận của nhiều người về cộng đồng người khuyết tật. "Tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì được học tập tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Nhà trường luôn hỗ trợ và có những chính sách tốt cho sinh viên khuyết tật, thể hiện ở mô hình giảng dạy linh hoạt, các hoạt động ngoại khóa, chính sách miễn giảm học phí hay học bổng..." - nữ sinh cho biết. Và đúng như tên gọi của Trường, tinh thần "nhân văn", tương thân tương ái đến từ giảng viên cũng như sinh viên toàn Trường là những ngọn đèn soi sáng giúp cô và các sinh viên khuyết tật khác không bị bỏ lại phía sau.



“Thanh niên sống đẹp” là một giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm và nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội. Từ đó xây dựng nên những tấm gương thanh niên sống đẹp, lan tỏa những hành động hay, những câu chuyện đẹp, tạo động lực cho thanh niên và cộng đồng học tập, noi theo.

Năm 2022, Vũ Thị Hải Anh là 1 trong 50 gương mặt thanh niên khuyết tật được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương trong chương trình “Tòa sáng nghị lực Việt”. Mới đây, cô bạn còn vinh dự nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2024 trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học với nhiều thành tích nổi trội như: Quản lý Dự án Hành chính công trực tuyến với người khuyết tật tại Việt Nam, thành viên CLB Người khiếm thị yêu chạy (Blind Runners Club), tình nguyện viên dự án Vietnam and Friends, thành viên CLB Sinh viên Khuyết tật tại Hà Nội, Hội viên Hội người mù Quận Hoàn Kiếm.

Vũ Thị Hải Anh chia sẻ, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp 2024” là một món quà vô cùng ý nghĩa

và là nguồn động lực giúp cô bạn nỗ lực hơn nữa trong tương lai. “Hãy cứ làm điều tốt một cách tự nhiên, kiên trì và bền bỉ thì một ngày không xa, may mắn và cơ hội sẽ đến” - Hải Anh bộc bạch.

Nói về vai trò của thế hệ trẻ ngày nay, Hải Anh bày tỏ: “Theo tôi nghĩ, người trẻ cần làm tốt trách nhiệm với gia đình, nhà trường, sau đó là xã hội. Hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, mang lại giá trị về tinh thần cho cộng đồng hay những người yếu thế trong xã hội. Và tôi cũng mong rằng các bạn trẻ hãy thiết lập lối sống lành mạnh, chú trọng tới các vấn đề sức khỏe, môi trường, rèn luyện cuộc sống khoa học, từ đó cống hiến sức lực và trí tuệ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”.

Với những nỗ lực, quyết tâm và lòng nhân hậu, Hải Anh đã trở thành nguồn cảm hứng sống cho nhiều bạn trẻ. Trên con đường chinh phục ước mơ, cô bạn đã và đang khẳng định mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Mong rằng chặng đường tới, Vũ Thị Hải Anh sẽ sớm đạt được nhiều thành công, mang tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.